

**สรุปผลการประชุม**  
**คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓**  
**วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)**

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม	มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ ๓.๑ ความก้าวหน้า (ร่าง) กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ฉบับ	มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้า (ร่าง) กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้ ๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... ๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. .... ๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม การชำระค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ....
๓.๒ การพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕	มติที่ประชุม รับทราบการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
๓.๓ การปรับปรุง (ร่าง) แผนการดูแลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖	มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุง (ร่าง) แผนการดูแลระยะยาว พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
๓.๔ การขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน	มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน
๓.๕ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ	มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย	มติที่ประชุม มอบหมายกองทุนผู้สูงอายุหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมเป็นรูปธรรมในเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เหมาะสมและเพียงพอทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
<p>๔.๒ การปรับปรุงองค์ประกอบ คณะอนุกรรมการภายใต้ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ</p>	<p><b>มติที่ประชุม</b></p> <p>๑. เห็นชอบ ดังนี้</p> <p><b>๑.๑ การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการ จำนวน ๘ คณะ ได้แก่</b></p> <p>๑) คณะอนุกรรมการติดตามสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและ การทำงานสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>๓) คณะอนุกรรมการด้านการจัดทำประเด็นข้อมูลเพื่อพัฒนา งานด้านผู้สูงอายุไทย</p> <p>๔) คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม</p> <p>๕) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์ตาม แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓</p> <p>๖) คณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ</p> <p>๗) คณะอนุกรรมการผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว</p> <p>๘) คณะอนุกรรมการบูรณาการจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ</p> <p><b>๑.๒ การยกเลิกคณะอนุกรรมการ จำนวน ๔ คณะ ดังนี้</b></p> <p>๑) คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ</p> <p>๒) คณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ</p> <p>๓) คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์</p> <p>๔) คณะอนุกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ</p> <p><b>๑.๓ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ กผส. คราวละ ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยในกรณีที่คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้ กผส. ครบวาระลง ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการใหม่</b></p> <p>๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ นำเสนอต่อประธาน กผส. พิจารณาลงนามต่อไป</p>

(นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ